

# ระยอง ฮี

ร่างกายต้องการทะเล ... ประโยชน์คุณหนูในช่วงหน้าร้อน ที่สุดแสนจะร้อน ... ฉบับนี้ผมจะพาคุณผู้อ่านไป  
ดื่บร้อน ให้จิตใจตาร้อน กันที่ระยอง ระยอง กันครับ

ถ้าพูดถึงระยอง หลายคนจะนึกถึงทุเรียน เงาะ มังคุด ผลไม้ต่าง ๆ กันใช่ไหมครับ ... นั้นผมขอไม่พูดถึงละกัน  
ครับ ฮาฮา แต่ผมมีโปรแกรมท่องเที่ยว เด็ด ๆ พร้อมเทคนิคถ่ายภาพแบบชิค ๆ รับรองว่า ได้ภาพสวยเวอร์วังกลับไป  
แน่นอนครับ

ที่แรกที่จะพาไปคือ หุ้งโปรงทองครับ หุ้งโปรงทองอยู่ตรงปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ครับ ที่  
นี้เป็นป่าชายเลน ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง ขนาดใหญ่ที่สุดของ จังหวัดระยอง เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล  
และเป็นกำแพงกั้นการกัดเซาะของน้ำทะเลอีกด้วยครับ ทางเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่



พัฒนาป่าชายเลนผืนใหญ่นี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เดินเล่นชมธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวครับ

การถ่ายภาพทุ่งโปรงทอง แนะนำให้มาช่วงเช้า หรือช่วงเย็น ๆ ครับ เพราะจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปนั่นเอง เป็นผลพลอยได้ครับ การมาช่วงแดดอ่อน ๆ ในตอนเช้าหรือตอนเย็น องศาของพระอาทิตย์จะทำให้เห็นทุ่งสีเขียว ๆ ทอง ๆ ตัดกับสีของท้องฟ้าสีน้ำเงินได้ลงตัวทีเดียวครับ หรือจะถ่ายแบบย้อนแสงให้ใบของต้นโปรงทองสะท้อนกับแสงแดดเป็นสีทองก็ได้เช่นกันครับ ส่วน Composition หาเส้นนำสายตาหรือ Foreground เหมาะ ๆ อย่างเช่นสะพานไม้เป็นเส้นนำสายตาก็สวยไปอีกแบบครับ

เมื่อเดินเข้าไปเรื่อย ๆ จะเห็นต้นไม้ขนาดเล็กตลอดสองข้างทาง ก็จับมาวางเป็น Background ถ่ายรูปเดี่ยวรูปหมู่ ให้เห็นความสมบูรณ์ของต้นไม้ ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ก็ดู Hipster ไปอีกแบบครับ...

เมื่อมาถึงทะเลกันทั้งที ก็ต้องรับประทานอาหารทะเลกันหน่อยครับ พวกเราแวะซื้ออาหารทะเลกันแถว ๆ บ้านเพ มีกุ้ง หอย ปู ปลา ให้เลือกรับประทานกันอย่างเต็มที่ ส่วนโปรแกรมตอนกลางคืนก็คือการดูดาวครับ ผมพักกันที่หาดแม่รำพึง แถว ๆ นั้นจะมีเรือโดเหม็ก ที่ใช้ไฟสีเขียวช่วยล่อเหล่าบรรดาปลาเล็ก ปลาน้อยให้เข้ามาว่ายอยู่บริเวณใกล้ ๆ จากนั้นพวกปลาเหม็กก็จะมาลุมกินปลาอีกที่นั่นเอง ... กลับมาที่เรือถ่ายภาพ ผมใช้แสงสีเขียว ๆ ของเรือโดเหม็กเติมสีให้ท้องฟ้าที่มีดสนิทให้มีสีส้มขึ้นมาเล็กน้อย คล้าย ๆ กับแสงเหนือแถบ ๆ ขั้วโลกเหนือ ทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นครับ

วันสุดท้าย คลายร้อน โปรแกรมเราคือการดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะมันใน เกาะมันนอก และเกาะทะเลครับ น้ำทะเลที่นี่ใส เย็นสบาย เหมาะกับน้ำร้อนสุด ๆ ครับ การถ่ายภาพทะเล อุปกรณ์ที่สำคัญมาก ๆ เลยคือ filter cpl สำหรับตัดแสงสะท้อนกับวัตถุ ทำให้น้ำทะเลใส และท้องฟ้าเข้มสุด ๆ เลยครับ การใช้งานก็เพียงแคใส่ filter cpl ไปที่หน้าเลนส์และหมุน filter cpl ให้ตรงกับมุม Polarized เป็นอันเรียบร้อย ภาพที่ได้ก็จะสดใสสมกับน้ำร้อนของเราครับ



